

Số: **1998** /TCHQ- TXNK

Hà Nội, ngày **23** tháng 4 năm 2012

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu  
trước khi đăng ký Danh mục

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 23/CV-SKVN ngày 26/3/2012 của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam về việc miễn thuế các lô hàng thuộc dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử” đã nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế với cơ quan Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc xử lý miễn thuế các lô hàng thuộc dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử” của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam đã nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan, Cục Hải quan Hà Nội đã có các công văn số 1944/HQHN-TXNK ngày 21/10/2011 và công văn số 329/HQHN-TXNK ngày 21/2/2012 báo cáo Tổng cục Hải quan. Theo đó dự án của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam được triển khai trên cơ sở chấm dứt hoạt động dự án “Nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu Nam Hòa” do Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Căn cứ chế độ quy định và báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội tại các công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1242/TCHQ-TXNK ngày 14/3/2012 trả lời Công ty Sankoh Việt Nam theo đó không đủ cơ sở để xem xét xử lý miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do chưa đủ thông tin về dự án do Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình làm chủ đầu tư có phải là dự án được hưởng ưu đãi về thuế và Công ty TNHH Sankoh Việt Nam có được kế thừa tài sản gì từ dự án này?

- Tại công văn số 23/CV-SKVN ngày 26/3/2012 Công ty TNHH Sankoh Việt Nam và công văn số 16/PTN&XDHB ngày 23/3/2012 của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình giải trình lý do và tiếp tục đề nghị xem xét giải quyết vướng mắc nêu trên. Để có cơ sở trình Bộ xử lý theo quy định, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 23/CV-SKVN ngày 23/03/2012 của Công ty Sankoh Việt Nam và công văn số 16/PTN&XDHB ngày 23/3/2012 của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình để Cục Hải quan Hà Nội tiến hành kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, sổ sách của Công ty Sankoh Việt Nam để làm rõ việc mua bán trên thực tế đối với những tài sản như theo trình bày của Công ty Sankoh Việt Nam báo cáo về Tổng cục Hải quan trước khi trình Bộ xem xét, xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo đề Cục Hải quan Thành phố Hà Nội biết và thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên; *W*
- P.TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



*Nguyễn*

**Nguyễn Phú Đông**

09552804